

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH:

Lan tỏa và truyền cảm hứng với nhân loại

Ngày 22/5, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ VH-TT&DL tổ chức Hội thảo khoa học "Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam".

LAN TỎA RA THẾ GIỚI

Chia sẻ tại Hội thảo, GS. Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh, tìm hiểu minh triết Hồ Chí Minh trong Di chúc - bản văn 1.000 từ Người để lại cho đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế, chúng ta thêm một lần được thấu hiểu và thấu cảm về Người. Theo ông Bảo, Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn viết Di chúc vào dịp sinh nhật để vui chứ không buồn. Sự sống - vốn mạnh hơn cái chết. Lấy sự sống để vượt lên cái chết, với Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản lĩnh văn hóa. Người thực sự là một hiện tượng văn hóa độc đáo. "Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh mang tâm tư tưởng của một lãnh tụ kiệt xuất. Chỉ với 1.000 từ, Người đã làm một tổng kết lớn lý luận và thực tiễn về cách mạng Việt Nam, về sự nghiệp của Đảng, của dân tộc mà Người một đời gắn bó, dấn thân và dâng hiến", ông Bảo đánh giá. Ông Bảo cũng nhấn mạnh, bản Di chúc không chỉ thực hiện tư tưởng ở tầm cao thời đại mà còn kết tinh ở đạo đức trong sáng và cao thượng, ở phong cách giản dị, hài hòa, thấu lý, đạt tình, trọn vẹn tình nghĩa của một con người mang cốt cách "Chân - Thiện - Mỹ" mang tên Hồ Chí Minh. Theo GS Bảo, trí tuệ và đạo đức trong cuộc đời Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp Hồ Chí Minh "tận trung với nước, tận hiếu với dân", sáng lập và rèn luyện Đảng thành một Đảng cách mạng chân chính, "Đảng là đạo đức, là văn minh" làm nên minh triết của Người...



Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đồng bào huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên, năm 1954

ẢNH: TL

PHÁT HUY SỨC MẠNH THANH NIÊN

Chia sẻ tại Hội thảo, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam Vũ Trọng Kim nhấn mạnh, việc tổ chức ra lực lượng TNXP là một sáng tạo độc đáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Người cũng rất quan tâm tới chính sách với TNXP và tầm nhìn đó còn có ý nghĩa đến tận hôm nay. Phân tích thêm, ông Kim cho rằng, việc Bác Hồ tổ chức lực lượng TNXP cũng trên quan điểm phát huy sức trẻ và bồi dưỡng thanh niên. "Vào thời kỳ những năm 1950, cuộc chiến tranh chống Pháp diễn ra vô cùng ác liệt, đến thời điểm phải huy động sức mạnh của toàn dân, Bác đã nhìn thấy lực lượng to lớn, có sức

dời non lấp biển của thanh niên. Cho nên bên cạnh quân đội, Bác chỉ đạo cho đoàn thanh niên cứu quốc thành lập lực lượng TNXP", ông Kim nói. Một năm sau khi thành lập, Bác trở lại thăm lực lượng TNXP và tặng 4 câu thơ "Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên"...Sau này, TNXP đồng hành suốt chiều dài lịch sử đất nước, từ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến tranh biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Từ tư tưởng của Bác và thực tiễn hoạt động, ông Kim cho biết, rút ra được nhiều bài học như gắn vận mệnh và lý tưởng phấn đấu của thanh niên với vận mệnh, lý tưởng cao cả của dân tộc, của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, mục tiêu giành độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước. Cùng với đó, lấy thực tiễn cách mạng hào hùng của dân tộc để làm trường học rèn luyện bản chất về bản lĩnh, khí phách về tài năng của TNXP; lựa chọn mô hình, tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động phù hợp để tập hợp đoàn kết, phát huy đến mức cao nhất sức mạnh trí tuệ của thanh niên trên các mặt, các lĩnh vực, các địa bàn trong các giai đoạn lịch sử. Cùng với đó, phải chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo TNXP một cách toàn diện, kết hợp giải quyết hài hòa mục tiêu trước mắt với tinh thần dự bị một lực lượng cán bộ chủ chốt trong tương lai; gắn bó lực lượng thanh niên xung phong với lực lượng vũ trang nhân dân, phát huy sức mạnh của thanh niên xung phong trong tổng hợp sức mạnh của dân tộc...

TRƯỜNG PHONG

đạo đức, là văn minh" làm nên minh triết của Người...

Nhà báo Hà Đăng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư đồng tình với nhận định "phong cách là kết tinh của tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh" của GS Hoàng Chí Bảo, đồng thời cho rằng, không chỉ ảnh hưởng với người dân trong nước,

phong cách Hồ Chí Minh có sự lan tỏa với thế giới. Ông Đăng nhắc lại trong bài viết Phong cách Hồ Chí Minh: Chuyện thật mà cứ như truyền thuyết, điểm lại những câu chuyện nói lên phong cách riêng của Người, có sự truyền cảm hứng, không chỉ với người dân Việt Nam mà còn với bạn bè quốc tế.